
 
๑ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔ หนา้ ๑ 
 

ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  

กำรประชุมสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๔  

วันจันทรท์ี่ ๒๗ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************* 
ผู้มำประชุม 

๑. นายแดง  ศรีนอก   ประธานสภาเทศบาล  
๒. นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๔. นางสุพิน  แรมกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายชานน  อ่อนทองหลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายระเบียบ  หวังคุมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑.นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒.นายมาลัย  รอกลาง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๓.นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มำประชุม -----ไม่ม-ี----   

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายระยอง  พิมพ์ปรุ   นายกเทศมนตรี 
๒. นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประคอง  เงื่อนกลาง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายยงยุทธ   ประจวบกลาง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายนิรุธ  งอสอน   รองปลัดเทศบาล 
๗. นางสุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๙. นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๐. นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง 

เริ่มประชุมเวลา... 
 
 
 
 



 
๒ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔ หนา้ ๒ 
 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐ น.  

  -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔      
ข้อ ๒๕  พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ   
เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมว่าครบหรือไม่ ประกอบด้วย ระเบียบ
วาระการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  วันจันทร์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑ หน้า ส าเนารายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔              
วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๘ หน้า   

    เลขานุการสภาเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์
ไหว้พระและกล่าวเปิดประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระ
การประชุม  

ประธำนสภำ  -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านด้วยความยินดี    
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔               

ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่องประธำนแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธำนสภำ -ประธานสภาเทศบาลไม่มีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม 

ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๔          
เมื่อวันอังคำรที่ ๒๔ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

ประธำนสภำ  -รายงานการประชุมฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบแล้ว ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงาน
ผลการตรวจรายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ                    

นำยโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  นายมาลัย  รอกลาง  
กรรมการ และนายด ารงศักดิ์ กันนิดา เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมซึ่งทางเลขานุการสภาจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  
พบว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีการบันทึกเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อความหรือถ้อยค า     
ท่ีต้องการแก้ไขเพิ่มเติม แต่อย่างใด และได้ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาขอบคุณครับ  

ประธำนสภำ -ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเรียบร้อย             
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกหรือไม่...
หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมครับ  

เลขำนุกำสภำ... 
 
 
 



 
๓ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔ หนา้ ๓ 
 

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบ            
ว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่   

   -เลขานุการสภานับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ ในท่ีประชุม จ านวน ๑๒ ท่าน            
ครบองค์ประชุมสามารถลงมติได้ตามระเบียบครับ 

ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ  
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล)   
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๔  

สิงหำคม  ๒๕๖๔  เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ
เทศบำล) 

ระเบียบวำระที่ ๓  กระทู้ถำม 
     ไม่มี   

ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
   ๔.๑ ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๑ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙) 

      (๑)โครงการขุดลอกล าห้วยหนองหัวฟาน ปริมาณขนาดก้นกว้าง ๓.๘๐-
๑๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑๔.๕๐-๒๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนต าแยรวมใจ  
หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เงินงบประมาณ 
๑๙๒,๑๖๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

ประธานสภา -ขอเชิญผู้บริหารชี้แจเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป  
นายกเทศมนตรี  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรี

ต าบลหนองหัวฟาน ขอน าเรียนเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติกันเงิน ดังนี้ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายโครงการขุดลอกล าห้วยหนองหัวฟาน แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง
พื้นที่ของโครงการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริเวณล าห้วยเดิมอยู่ในพื้นที่ของเอกชนด้วย
บางส่วน จึงต้องมีการประมาณการใหม่ตามที่ได้ขอเปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งที่ผ่านมา          
ซึ่งสภาเทศบาลได้มีมติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔  แต่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน จึงมีความจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป  

เพื่อให้การกันเงิน... 



 
๔ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔ หนา้ ๔ 
 

    เพื่อให้การกันเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

    ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่    
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน    
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และในโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  

    จึงได้น าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินโครงการขุดลอกล าห้วย                
หนองหัวฟาน ปริมาณขนาดก้นกว้าง ๓.๘๐-๑๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑๔.๕๐-๒๑.๕๐ เมตร            
ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนต าแยรวมใจ หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา เงินงบประมาณ ๑๙๒,๑๖๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ไว้เบิกปีปีถัดไป ขอบคุณครับ   

ประธำนสภำ -ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายการขออนุมัติกันเงินโครงการขุดลอกล าห้วย                 
หนองหัวฟานท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไปแล้ว ขอเชิญครับ  

นำยด ำรงศักดิ์ กันนิดำ -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ครับ  เนื่องจากในตอนนี้มีน้ าเข้ามาในล าห้วยเป็นจ านวนมาก คงไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้   และไม่ทราบว่าจะด าเนินการโครงการขุดลอกล าห้วยนี้ได้
หรือไม่ การกันเงินไว้จ่ายในปีถัดไปจะสามารถจ่ายได้หรือไม่  แต่ท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นไปแล้วว่ามีความจ าเป็นอย่างไรท่ีต้องกันเงินไว้จ่ายในปีถัดไป ผมเห็นชอบให้กันเงินครับ 

ประธำนสภำเทศบำล -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่... หากไม่มี
ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม    

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบ            
ว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่   

   -เลขานุการสภานับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ ในท่ีประชุม จ านวน ๑๒ ท่าน            
ครบองค์ประชุมสามารถลงมติได้ตามระเบียบครับ 

ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินโครงการขุดลอกล าห้วยหนองหัวฟาน 
เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๙๒,๑๖๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)               
ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน ให้ยกมือ  
   -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล)   
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป โครงกำรขุดลอกล ำห้วยหนองหัวฟำน 

จ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๑๖๐.-บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบำทถ้วน)                  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำเทศบำล) 

ระเบียบวำระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
ประธำนสภำ  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาขอเชิญครับ 
นำยกเทศมนตร ี -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรี  ในการ

ประชุมครั้งนี้ผมมีเรื่องรายงานต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ ดังนี้  
เรื่องแรก การรายงานข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ

เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๔  

1.ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในเขตเทศบำล ยอดสะสม  ๒๕ คน  
(๑.๑)ผู้ป่วยได้รับการรักษาในระบบโรงพยาบาล จ านวน ๒๕  คน 
(๑.๒)ผู้ป่วยรอท่ีจุดพักคอย CI  รอเตียง  ไม่มี 

๒.จ ำนวนประชำชนเดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยงสูง/สัมผัสเสี่ยงสูง ยอดสะสม ๕๘ คน   
(๒.๑) กักตัวท่ี LQ เทศบาล (อยู่ในระยะกักตัว)  ไม่มี  
(๒.๒)กักตัวท่ี LQ (ครบก าหนด) จ านวน ๒๑ คน  
(๒.๓)สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวท่ี CI ระยะสังเกตอาการ  ไม่มี 
(๒.๔)สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวท่ี CI ครบก าหนด  จ านวน  ๑๐  คน 
(๒.๕)สัมผัสเสี่ยงสูง/มาจากพ้ืนที่เสี่ยงกักตัวที่บ้าน HQ อยู่ในระยะกักตัว 

จ านวน ๓ คน  
(๒.๖)สัมผัสเสี่ยงสูง/มาจากพื้นท่ีเสี่ยงกักตัวท่ีบ้านHQ ครบก าหนด จ านวน 

๒๔ คน 
   ๓.ผู้ป่วยรกัษำหำย ยอดสะสม ๒๘ คน  
    (๓.๑)กักตัวท่ี  CI เทศบาล ระยะกักตัว ไม่มี  
    (๓.๒)รักษาหาย จาก CI ครบก าหนด จ านวน ๒๔ คน 
    (๓.๓)กักตัวท่ีบ้าน ระยะกักตัว ไม่มี 
    (๓.๔)กักตัวท่ีบ้าน ครบก าหนด จ านวน ๔ คน  
   ๔.สรุปทุกประเภท 
    (๔.๑)ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในเทศบาล  จ านวน  ๒๕  คน 
    (๔.๒)ผู้ป่วยรักษาหาย จ านวน ๒๘ คน  
    (๔.๓)ผู้เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงสูง/สัมผัสเสี่ยงสูง (LQ/CI) จ านวน ๓๑ คน  
    (๔.๔)ผู้เดินทางมาจากสถานท่ีเสี่ยงสูง/สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวท่ีบ้าน (HQ) 
จ านวน ๒๗ คน  

เรื่องท่ีสอง... 
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เรื่องที่สอง รายงานงบประมาณท่ีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  

(๑)ค่าใช้จ่ายศูนย์พักคอย จ านวนเงิน  ๑๓๙,๕๒๒ บาท 
(๒)ค่าใช้จ่ายสถานท่ีกักตัวสังเกตอาการ จ านวนเงิน ๑๖๔,๑๗๓ บาท  
(๓)ค่าวสัดุใช้ในการควบคุโรคระบาด จ านวนเงิน ๗,๒๐๐ บาท  
(๔)ค่าใช้จ่ายถุงยังชีพ จ านวนเงิน ๙,๘๐๐ บาท  
(๕)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวนเงิน ๑๘,๙๖๐ บาท  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น  ๓๓๙,๖๕๕ บำท  
เรื่องที่สำม แจ้งเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปี ๒๕๖๔ (LPA) ซึ่งเทศบาลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพไปเมื่อวันท่ี  ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และทางส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ
เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ท้ัง  ๕ ด้าน  ดังนี้  

๑. ด้านบริหารจัดการ คะแนนเต็ม ๑๑๐ คะแนน ได้คะแนน ๙๘  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๐๙ ประกอบด้วย 

   ๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. การจัดท าฐานข้อมูล 
๓. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๔. การบริการประชาชน  
๕. ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการคามเสี่ยง  
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพในการริหารงาน  
๘. การปรับปรุงภารกิจ 
๙. การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  

๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๙๘ 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐   ประกอบด้วย 

    ๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท างาน  
๔. การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น   

๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม ๑๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๑๖๓ 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๙  ประกอบด้วย 

๑. การจัดเก็บรายได้  
๒. การจัดท างบประมาณ  
๓. การพัสดุ  
๔. การบริหารงบประมาณรายจ่ายการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
๕. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๖. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง 

๔.ด้านการบริการ... 
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๔. ด้านการบริการสาธารณะ  คะแนนเต็ม ๔๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๓๖๙ คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๒๕  ประกอบด้วย 

    ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๓. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
๔. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   

๕. ด้านธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน ได้คะแนน ๕๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๗๗  ประกอบด้วย 

     ๑. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
๒. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
๓. การมีระบบและกลไกจัดการเรื่องร้องเรียน  
๔. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๕. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา (ตัวชี้วัดน าร่อง) 

   รวมคะแนน ๕ ด้าน คะแนนเต็ม ๘๖๕ คะแนน ได้คะแนน ๗๘๗ คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๙๘  

   เรื่องที่สี่ สรุปรายงานการรับฝากขยะของธนาคารขยะชุมชนเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้  

    ๑.จ านวนครัวเรือนสมาชิก ปัจจุบัน ๘๓๔ ครัวเรือน 
    ๒.จ านวนครัวเรือนท่ีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ปัจจุบัน ๘๑๔ ครัวเรือน 
    ๓.จ านวนคนท่ีได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว ๓๗ คน  
    ๔.จ านวนเงินท่ีช่วยเหลือไปแล้ว แยกเป็นรายปีได้ดังนี้  
      

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

 ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

-  ๔๔,๙๔๐ ๔๔๖,๗๐๐ ๕๔๔,๙๔๐ ๖๐๓,๗๐๐ ๕๐๕,๙๔๐ 
    
    เรื่องที่ห้ำ สถานการณ์น้ า  สืบเนื่องจากท่ีมีพายุเข้าภาคอีสานตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตก

หนัก และในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันศุกร์ท่ี ๒๔ 
กันยายน ในเช้าวันเสาร์ท่ี ๒๕ กันยายน เกิดเหตุการณ์น้ าหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนราษฎรในเขต
เทศบาลซึ่งทางผู้บริหารและพนักงานเทศบาลได้การช่วยเหลือประชาชนโดยในเช้าวันเสาร์พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ได้ออกมาช่วยกรอกกระสอบทรายตั้งแต่เช้า ถึงแม้จะเป็นวันหยุดและได้น า
กระสอบทรายไปช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเข้าท่วมบ้านเรือนได้  
ต้องขอบคุณพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเมื่อวานนี้น้ าจาก    
ล าห้วยหนองหัวฟานได้ไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนของราษฎรชุมชนตลุงหว้า แต่วันนี้
สถานการณ์น้ ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ... 
 



 
๘ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔ หนา้ ๘ 
 

ประธำนสภำ   -ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยมำลัย  รอกลำง -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายมาลัย  รอกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ ขอเรียนถามว่าการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมนาข้าว บ่อปลา     
ทางเทศบาลจะมีการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรหลังจากน้ าลด  

นำยกเทศมนตร ี -เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรนั้น ต้องขอให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบว่าการช่วยเหลือด้านการเกษตรเรื่องน้ าท่วมนาข้าวนี้ต้อง
ให้ประชนแจ้งผ่านทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากเกษตรอ าเภอ ในส่วนของ
เทศบาลนั้นมีขอบเขตการช่วยเหลือได้ในด้านการด ารงชีพ เช่น การช่วยเหลือถุงยังชีพ การซ่อมแซม
บ้านเรือนท่ีได้รับความเสียหาย 

นำยด ำรงศักดิ์  กันนิดำ  -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๑ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากน้ าท่วมนาข้าว และบ่อเลี้ยงปลา การ ท่ีจะขอรับความช่วยเหลือจากรัฐนั้นท่านต้องเป็นผู้
ลงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกระทรวงเกษตรก่อนถึงจะขอรับการช่วยเหลือได้ เพราะถ้าไม่ลงทะเบียน
ไว้ทางหน่วยงานของรัฐก็จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยท าการส ารวจผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน  

    เนื่องจากพายุเตี้ยนหมู่เข้ามานั้น ล าห้วยใหญ่ประสบปัญหาทางข้ามขาดประชาชน
ไมส่ามารถเดินทางไปนาได้ ต้องเดินทางอ้อมไปทางบ้านโนนบ้านนา รถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ผ่าน
ได้เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์เท่านั้น จุดท่ีมีท่อนั้นขาดหมดครับ และจุดท่ีมีปัญหาเป็น
ประจ าคือจุดท่ีอยู่บริเวณนาของนายเพชร จุดนี้ต้องท าการซ่อมทุกปี อยากให้ทางเทศบาล      หา
แนวทางด าเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ถาวรไม่ต้องซ่อมทุกปี ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ไปส ารวจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนหลังจากน้ าลดแล้วขอบคุณครับ  

นำยกเทศมนตร ี -ขอบคุณท่านด ารงศักดิ์ กันนิดา ตามท่ีท่านแจ้งมาว่าจุดท่ีมีปัญหาคือบริเวณนา
ของนายเพชร นั้น นายกเทศมนตรีได้ลงไปดูทุกปี ก็เป็นปัญหาทุกปีตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล
แจ้ง ซึ่งเทศบาลได้รับงบประมาณจากอ าเภอขามสะแกแสงในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า เมื่อก่อสร้างฝายถาวรไม่ได้ก็จะหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป  

ประธำนสภำเทศบำล -ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีช่วยด าเนินการให้สามารถสัญจรได้ก่อนฤดูการเก็บ
เก่ียว เพื่อท่ีเกษตรกรจะได้สามารถเข้าไปท าการเก็บเก่ียวข้าวได้ครับ มีท่านใดจะแจ้งท่ีประชนทราบ
อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นำยชำนน อ่อนทองหลำง -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายชานน  อ่อนทองหลาง  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอชื่นชมทางผู้บริหาร พนักงานเทศบาลท่ีให้ความช่วยเหลือประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อน ถือเป็นการบริหารในเชิงรุก สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีประชาชนมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก  เรื่องท่ีสองเรื่องของสระน้ า ขอความร่วมมือทางกองช่างหรือผู้ ท่ี
รับผิดชอบช่วยตัดหญ้าบริเวณฝั่งสระน้ า เพราะมีหน่วยงานท่ีมาศึกษาดูงานเป็นประจ าจะเห็นว่ามี
การรักษาท าความสะอาดตัดหญ้าเฉพาะบริเวณท่ีผลิตน้ าแต่แหล่งเก็บน้ าไม่มีการดูแล ยังปล่อยให้ 
ฝั่งสระน้ ามีหญ้ารกรุงรังอยู่  เรื่องท่ีสามขอฝากท่านผู้บริหารและผู้รับผิดชอบไว้พิจาณาบริเวณสาม
แยกตลาดน้อย ขอเสนอให้มีการจัดการจรจรโดยการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพราะเป็นจุดเสี่ยงท่ีจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเรื่องสุดท้าย “ล าห้วยใหญ่” จะเป็นบทพิสูจน์การท างานของเราชาวเทศบาล 
ขอบคณุครับ 

นำยกเทศมนตรี...  



 
๙ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔ หนา้ ๙ 
 

นำยกเทศมนตร ี -ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีให้ข้อเสนอแนะการท างานและให้ก าลังใจเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องการท าความสะอาดตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ านั้น เทศบาลได้วางแผนการ
ด าเนินงานไว้คือทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้ง เทศบาลจะรวมพลทุกกองเพื่อท าการตัดหญ้าท าความ
สะอาด เช่น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล ท่ีอยู่หน้าวัดหนองหัวฟาน ตอนนี้ท่านจะเห็นว่ามีการ
ตัดหญ้าหมดท้ังบริเวณท าให้ดูสวยงามไม่มีหญ้ารกมีแต่ต้นไม้ และบริเวณฝั่งล าห้วยก็จะตัดหญ้าหมด
เหลือแต่ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ ก็จะดูสวยงาม ซึ่งฝั่งสระน้ าท่ีกักเก็บน้ านั้นก็อยู่ในแผนท่ีจะด าเนินการ
เช่นเดียวกัน เรื่องไฟจราจรสามแยกตลาดน้อยนั้นเป็นความรับผิดชอบของทางหลวง เทศบาล            
คงท าได้เฉพาะการประสานงานเท่านั้น ขอบคุณครับ   

นำยวิโรจน์ วงศ์วรำวรรณ -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  วงศ์วราวร รณ            
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานแสดงความคิดเห็น ขอเรียนว่าในปีท่ีแล้วน้ าเข้าสระ
วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และน้ าเต็มสระร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในปีนี้ก็มา
เช่นเดียวกัน ผมไปยืนดูน้ าไหลเข้าสระหนองโพธิ์ สระหนองนาม่องและสระดอนทะยิงรู้สึกมีความสุข
มากเลยท่ีมีน้ าไว้ให้พี่น้องของเราได้ใช้และอดภูมิใจไม่ได้ท่ีได้เห็นพี่น้องชาวเทศบาลของเราออกไป
ช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยกันท าความสะอาดเหมือง คลอง ให้น้ า
ไหลเข้าสระอย่างสะดวก นอกจากน้ าแล้วนาข้าวของชาวนาปีนี้เขียวงามทุกแปลง น่าปลื้มใจแทน
ชาวนาเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ  

ประธำนสภำเทศบำล -ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม่... หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านท่ี
เข้าประชุม ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๐.๕๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นายวิชิต  นวลกุลนิภา) 

  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              

ใน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 

(นายแดง  ศรีนอก) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 


